



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์  
(ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๕ คน ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และนำบัตรประจำตัวผู้สมัครแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสอบ

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะถูกคัดชื่อออกและถอนสิทธิ์จากระบบการคัดเลือก แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไปแล้ว ในกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้พิจารณาและผู้ตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรวิรี ด่านทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
จังหวัดชายแดนใต้ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗  
สนามสอบ ห้องประชุมจามจური สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	โรงเรียน	แผนการเรียน	ห้องสอบ
๐๐๑	นางสาวกัญญารัตน์ หะยิวาจิ	-	วิทย์ - คณิต	ห้องประชุมจามจური

๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	โรงเรียน	แผนการเรียน	ห้องสอบ
๐๐๑	นายธนบูรณ์ สระทอง	เดชะปัตตนิยานุกูล	วิทย์ - คณิต	ห้องประชุมจามจური
๐๐๒	นางสาวกมลชนก แสนพิทักษ์	เดชะปัตตนิยานุกูล	วิทย์ - คณิต	ห้องประชุมจามจური

๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	โรงเรียน	แผนการเรียน	ห้องสอบ
๐๐๑	นายไพโรดา ยูติง	สายบุรี "แจ้งประชาคาร"	วิทย์ - คณิต	ห้องประชุมจามจური
๐๐๒	นายมูหมัดไซดี สามิง	สายบุรี "แจ้งประชาคาร"	วิทย์ - คณิต	ห้องประชุมจามจური